



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๔๙๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีทุกคณะ/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองกิจการนักศึกษาได้เสนอขอหาหรือแนวทางในการเบิกจ่ายเงินพัฒนานักศึกษา หรือแหล่งเงินอื่นเพื่อใช้ในการรองรับการจัดทำโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและการจัดซื้อครุภัณฑ์ขององค์กรนักศึกษาเนื่องจากได้รับการทักท้วงในการเบิกจ่ายเงินพัฒนานักศึกษาสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. เงินอุดหนุนแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งกองคลังแจ้งว่าในการเบิกใช้เงินดังกล่าวจะต้องมีนักศึกษาร่วมโครงการอย่างน้อย ๘๐% จึงจะสามารถใช้เงินดังกล่าวได้ (อ้างอิงตามนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเกณฑ์การจัดสรรประมาณการรายรับ)

๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับองค์กรนักศึกษา หรือพิจารณาแหล่งเงินอื่นเพื่อใช้ในการรองรับการจัดทำโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา และการจัดซื้อครุภัณฑ์ขององค์กรนักศึกษา

คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีข้อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นควรให้คงแนวทางการเบิกจ่ายเงินพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์เดิม คือต้องมีนักศึกษาร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ส่วนกรณีที่มีโครงการซึ่งไม่เข้าข่ายดังกล่าวโดยมีบุคลากรหรือศิษย์เก่าเป็นผู้ร่วมโครงการเป็นส่วนใหญ่ไม่ควรใช้แหล่งเงินพัฒนานักศึกษา โดยให้พิจารณาแหล่งเงินที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกว่าแล้วแต่กรณี เช่นงบอุดหนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรืองบรายจ่ายพื้นฐานปกติ

๒. กรณีที่มีความจำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างให้เสนอขอมหาวิทยาลัยเป็นรายการณี โดยต้องเป็นรายจ่ายลงทุนเพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษาเป็นสำคัญ หรือเป็นรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ที่นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมนักศึกษาโดยตรง

๓. กรณีที่กองกิจการนักศึกษาเสนอขอของบประมาณในการจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ และห้ององค์การนักศึกษา และคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิจารณาให้จัดสรรจากค่าพัฒนานักศึกษา นั้น กองกิจการนักศึกษาให้ข้อมูลที่ประชุมว่า เป้าหมายการให้บริการของห้องประชุมอาคมฯ คือ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษา ดังนั้นที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเห็นควรเปลี่ยนแหล่งเงินในกรณีดังกล่าว จาก เงินพัฒนานักศึกษา เป็น งบสำรอง ส่วนกลางมหาวิทยาลัย สำหรับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับห้ององค์การศึกษานั้น เห็นควรให้เบิกจ่ายจากเงินพัฒนานักศึกษาตามมติที่ประชุมเดิม ทั้งนี้ ในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่เสนอขอ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๔. แนวทางการบริหารเงินพัฒนานักศึกษาดังกล่าวให้ถือปฏิบัติทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามประเด็นที่คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเสนอ และให้แจ้งทุกคณะเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ